



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารอนุบาล (รร.อบจ.บ้านนาบอน)

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารอนุบาล (รร.อบจ.บ้านนาบอน) (ตามรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต แนบท้ายประกาศ)

- ราคากลางในการจัดจ้างเป็นเงิน 425,000.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่แจ้งให้เริ่มงาน (แบ่งงวดงานเป็น 2 งวด)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของเอกชน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเชื่อถือและตรวจสอบได้ โดยจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาในครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หากไม่มารับฟังคำชี้แจงและไม่ไปดูสถานที่แล้วจะยกมาเป็นข้ออ้าง ข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น.-16.00 น. โดยระหว่างวันที่ 27เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้ยื่นซองต่อเจ้าหน้าที่พัสดุกลาง ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และวันสุดท้ายในการรับซอง วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

/ผู้สนใจ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กองคลัง (ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์หมายเลข 0-7635-6025 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phuketcity.org)

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต